

เรื่อง การเซ็นชื่ออ่านไม่ออก

เรียน ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกล่าวว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดต่าง ๆ เซ็นชื่ออ่านไม่ออก เพราะไม่มีวงเล็บชื่อควบตัวพิมพ์กำกับไว้ใต้อย่างเป็นนาม เป็นการลำบากในการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาแล้วเข้าใจว่าการเซ็นชื่อของเจ้าพนักงานที่ดินที่ไม่มีวงเล็บชื่อไว้ใต้อย่างเป็นนาม น่าจะเป็นการเซ็นชื่อในทะเบียนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพราะในทางปฏิบัติไม่พิมพ์ชื่อเต็มของผู้เซ็นไว้ใต้อย่างมีชื่อ ครั้นเมื่อมีการส่งเอกสารไปที่อื่นจึงทำให้ผู้รับอ่านไม่ออก และเป็นเหตุให้เกิดการชุกชุกกันมาประการ และเรื่องเช่นนี้กรมที่ดินเคยได้วางระเบียบปฏิบัติไว้แล้ว กล่าวคือ -

(๑) การลงชื่อในหนังสืออื่น ๆ มีคำสั่งระเบียบการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฎที่ ๒๑/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๖ มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า "ตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามไม่ให้หัวหน้าการทดลองคนชั้นเสมียนพนักงานเขียนหนังสือหรือเซ็นชื่อย่างใดในหนังสือราชการ เป็นอันขาด ถ้าผู้ใดขัดขืนไม่ประพฤติตามกฎนี้ จะต้องได้รับโทษตามโทษานุโทษ (กฎนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓) คำสั่งระเบียบกรมที่ดินยังคงถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไต่ถามมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ก็มิได้เคยเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบอันจะพึงปฏิบัติตามสืบไป

(๒) การลงชื่อในเอกสารการทะเบียนที่ดิน มีคำสั่งกรมที่ดินที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องการเขียนชื่อบุคคลและลงลายมือชื่อในหนังสือสำคัญพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ให้ลงลายมือชื่อเต็ม เว้นไว้แต่จะขีดพิมพ์หรือเขียนชื่อเต็มไว้ภายใต้ชื่อ เมื่อชื่อที่ลง

(๓) การลงชื่อในหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณตอน ๒ ที่ ๑ ข้อ ๑๐ ให้พิมพ์นามเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ด้านล่างใต้อย่างมีชื่อให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีรายงานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ในคราวที่ (๒) ระบุว่า "เมื่อเจ้าของหนังสือลงนามแล้ว ให้พิมพ์นามกำกับและลงตำแหน่งไว้ด้วย หากผู้นั้นลงนามแทนก็ให้ระบุตำแหน่งผู้ลงนามแทนไว้ด้วย ฯ"

ฉะนั้น จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดสั่งกำกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ด้วย กล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดต่อไป.

สำเนาอันถูกต้อง.

(หลวงศรีราชบุรุษ)

(ลงชื่อ) ศ. ไทยวณิช

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) ไทยวณิช

หัวหน้ากองทะเบียนที่ดิน

สมบูรณ์ (ดี)